
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1299  —  749. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um heyrnartæki og kostnaðarþátttöku ríkisins.

Frá Bjarna Benediktssyni.

1. Hver hefur verið þróun verðs á algengum heyrnartækjum frá árinu 2007?
2. Hve hátt hlutfall af endanlegu verði heyrnartækja rennur til ríkisins í formi tolla, gjalda

og skatta?
3. Hver er kostnaðarþátttaka ríkisins í kaupum einstaklinga á heyrnartækjum og hvernig

hefur hlutur ríkisins við kostnaðinn fylgt verðlagi?

Skriflegt svar óskast.


